



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เรื่อง ประมูลให้เช่าอาคารร้านค้า
สถาบันผ้าทอมือหริภุชชัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ครั้งที่ ๓)

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความประสงค์ให้ประมูลเช่าอาคารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้แก่ อาคารร้านค้า สถาบันผ้าทอมือหริภุชชัย ขนาด ๔.๐๐ x ๔.๐๐ เมตร ขนาดพื้นที่ ๑๖ ตารางเมตร ราคากลางให้ผู้ประมูลเสนอประโยชน์ตอบแทนให้เช่า ห้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในราคาไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ บาทต่อเดือน โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

ผู้มีสิทธิเสนอราคาประมูล จะต้องมีความสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ยื่นเสนอราคาประมูลต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง มีอาชีพมั่นคงและเชื่อถือได้

๒. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือผู้คุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ณ วันประกาศประมูลราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลราคาครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่อาคารฯ ให้ผู้สนใจไปดูสถานที่ดังกล่าวด้วยตนเอง โดยถือว่าได้รับทราบสภาพพื้นที่ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคต่างๆ ดีแล้ว ในห้วงระยะเวลาการเช่า จะนำมากล่าวอ้างอันจะนำมาเป็นข้อต่อรองเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าไม่ได้ หรือให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองประมูล ระหว่างวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและกำหนดเปิดซองประมูลราคาในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่ ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น ๑ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการประมูลราคา ได้ที่กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน www.lamphunpao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๕๓๕๙ ๗๒๖๐ ต่อ ๒๐๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายมนู ศรีประสาธ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

